

สรุปบทเรียน

LDD e-Training การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยระบบการเรียนออนไลน์ หลักสูตร “วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต”
สำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดย นางสาวบุญยาพร วงศ์ธนาโชติ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

วัตถุประสงค์

มีความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย แต่ไม่ใช่แค่เด็ก ๆ เท่านั้นที่ควรเป็น “ผู้ฉลาดรู้เน็ต” แต่รวมไปถึง คุณปู่ คุณย่า และทุกคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต

สาระสำคัญ

มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ อินเทอร์เน็ตฉลาดใช้ได้ประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญอย่างไร หลุมหลบภัย ใช้ APP อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ (Line / Facebook) ซอปปิงออนไลน์สบายชีวิตไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพฯ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ผู้ใช้สามารถท่องเว็บไซต์ ดูวิดีโอ เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก แชนด์ วิดีโอคอล ได้อย่างสะดวก การเชื่อมต่อก็มีทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย ซึ่งคอมพิวเตอร์เหล่านั้นต้องมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่สามารถรับส่งข้อมูลที่ต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ หากจะให้อธิบายอย่างเข้าใจง่าย มันคือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก เราอาจจะจินตนาการว่ามันเป็นเหมือนใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีใยเชื่อมโยงครอบคลุมถึงกันทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มุมใด ในโลกก็สามารถติดต่อกันได้

การใช้งานหมดท่องเว็บไซต์แบบส่วนตัวเบราว์เซอร์ส่วนมากจะมีระบบของเว็บไซต์แบบส่วนตัว (Private Browsing) มาในตัวซึ่งระบบดังกล่าวมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่ง คือ ข้อมูลคุกกี้ที่ใช้ในงานในโหมดปกติจะแยกออกจากโหมดส่วนตัวทำให้เว็บไซต์ต่างๆ ติดตามพฤติกรรมการใช้งานของเราได้ยากขึ้น รวมทั้งข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการท่องเว็บไซต์ทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปหลังจากปิดหน้าต่างที่ทำงานโหมดส่วนตัวแล้ว เลี้ยงคลิกลิงก์ที่ไม่พึงประสงค์โดยตรงทราบหรือไม่ว่าลิงก์ที่ส่งมาถึงเราโดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ลิงก์เว็บไซต์แปลกๆ ที่ส่งมาจากอีเมลของเราโดยไม่มีเหตุผล หรือ ลิงก์ที่ถูกส่งมาในระบบข้อความส่วนตัวโดยไม่มีเนื้อหาอื่น ๆ หากเลี้ยงได้ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของเราได้เป็นอย่างดี

การปกปิดหมายเลขไอพีที่ใช้งานโดยอาศัยบริการ VPN เพื่อส่งข้อมูลผ่านเครื่องมืออื่นๆทำให้เว็บไซต์ใดๆ ไม่สามารถติดตามการใช้งานด้วยหมายเลขไอพีได้ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเบราว์เซอร์ส่วนมากสามารถตั้งค่าให้จัดส่งข้อมูลเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงหรือปิดการทำงานของ Cookie เมื่อเรามีความรู้สึกไม่ไว้วางใจในเว็บไซต์นั้น ๆ อย่าวีไวใจอะไรง่าย ๆ

การไม่บันทึกข้อมูลบัตรเครดิตไว้กับผู้ให้บริการเช่น App Store หรือ Google Wallet เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำข้อมูลบัตรเครดิตไปใช้งาน รอบคอบสักนิดพิจารณาให้ดีว่าแอปพลิเคชันของเว็บไซต์หรือ

ธนาคารนั้นจริงหรือไม่ ก่อนที่จะติดตั้ง โดยดูจากชื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ป้องกันไว้ก่อนติดตั้งแอปพลิเคชัน Anti-Virus เพื่อป้องกันซอฟต์แวร์แฝงที่จะมาดึงข้อมูล ที่สำคัญของเราไปยังผู้ที่ไม่หวังดี

การฝึกเป็นคนละเอียดผู้ใช้งานควรศึกษาวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนี้ให้ดี และไม่ควรรให้ผู้อื่น เข้าถึงโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของเราโดยเด็ดขาด อย่าคลิกลิงก์พยายามพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์เอง ไม่ควรคลิกลิงก์ ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจจะนำเราไปยังเว็บไซต์ปลอมได้

จากที่เราเคยพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่ใช้แค่เสียง มาวันนี้เราสามารถพูดคุยกันแบบเห็นหน้า รู้จักผู้คนได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายไร้สายด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทุกวันนี้ จะทำชีวิตของหลายๆ คนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องของชีวิตประจำวันและการทำงาน เรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเลิกงานกลับบ้านบ้าง ก็ล้าวนแต่ได้ประโยชน์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ยิ่งเมื่อมีอุปกรณ์ทันสมัยรายล้อมอยู่รอบตัวด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำการเชื่อมต่อเข้าโลกแห่งอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้นอีกมาก

